



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐

ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๖๑๓๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๓ มูลค่าข่าว ๕๔,๓๖๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ชงกม.คุมเข้มขายบุหรี่เด็ก

**ท่าเนียบฯ** ● เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ ภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ ตนเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ คือ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบของโลก

“กฎหมายดังกล่าวเพื่อให้ครอบคลุมการอนุญาตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบให้ทันสมัยขึ้น เพื่อช่วยลดผู้บริโภคยาสูบ การจำกัดอายุผู้ซื้อบุหรี่ จากห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จากปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 18 ปี ห้ามแบ่งขายบุหรี่เป็นมวนๆ ที่ปัจจุบันห้ามอยู่แล้ว แต่กฎหมายเขียนไว้ไม่ชัดเจน” นายยงยุทธกล่าว

ถามว่า หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบหรือไม่ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัญหาเวลานี้ที่บางฝ่ายเกรงกัมีการแก้ไขกฎหมาย จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ สำหรับตนมองว่าปัญหานี้ห่างไกลกันมาก เมื่อเข้า ครม. รับหลักการแล้วยังสามารถไปพูดคุยกันต่อได้

วันเดียวกัน นายไสว ศรีผา ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน หนึ่งในตัวแทนผู้ป่วยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ กล่าวในงานแถลงข่าว “เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากบุหรี่และยาสูบ” จัดโดยสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ว่าเครือข่ายฯ ขอเรียกร้องให้บริษัทบุหรี่หยุดการคัดค้านการออก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่เสียที เพราะไม่ยอมให้เด็กและเยาวชนไทยมาตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่แบบพวกตนอีก ตนอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาไปมากกว่านี้ อย่าเห็นแก่ผลกำไรส่วนตัวแล้วทำร้ายประเทศไทยและคนไทยต่อไป ด้วยผลิตภัณฑ์บุหรี่และยาสูบอีกเลย

ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยและเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่และยาสูบปีละ 50,000 คน โดย 27% หรือ 13,500 คน จะเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี ดังนั้นทุกคนควรหันมาร่วมกันสกัดกั้นไม่ให้มีผู้ป่วยรายต่อไปจากการสูบบุหรี่จะดีกว่า ด้วยการสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็นการปกป้องคุ้มครองสุขภาพคนไทยโดยเฉพาะเยาวชน.

